

โครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
การประชุมของคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการครั้งที่ 1
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สรุปย่อรายงานการประชุม

สรุปย่อ

โครงการของ ILO เพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ได้มีการจัดการประชุมของคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 การประชุมมีระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงและมีประธานร่วมที่ประชุมได้แก่ ม.ล. ปุณชกริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางลุยซา ราเกย์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โครงการนี้เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นโดย ILO และกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในประเทศไทย ทั้งนี้ ILO ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยได้รับการเข้าร่วมประชุมจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้งจากตัวแทนของภาครัฐ นายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม สภาพแรงงาน และภาคประชาสังคม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้จะมีการติดตามโดยการให้ความร่วมมือในการทำงาน วิจัยและแผนงานกิจกรรม รวมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้านเพื่อให้คำแนะนำทางเทคนิค และให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ อนึ่งโครงการนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 42 เดือน โดยตลอดระยะเวลาการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม และมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งซักถามข้อสงสัยและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการครั้งที่ 1 มีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและรับรองข้อเสนอ TOR สำหรับคณะกรรมการกำกับติดตาม (Project Steering Committee-PSC) และโครงสร้างการกำกับดูแล ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการ PSC
2. พิจารณาและรับรองแผนดำเนินงานสำหรับโครงการ 5 เดือนซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกของ PSC เพื่อกำหนดกิจกรรมหลักที่ต้องให้ความร่วมมือและให้มีการลงมือทำอย่างจับพัต
3. พิจารณาและแลกเปลี่ยนเกณฑ์การเลือกที่ใช้เพื่อกำหนดสถานที่ทำงานภาคสนามสำหรับการทำงานปฏิบัติการ/กิจกรรมที่เร่งรัด

4. พิจารณาและรับรองทางเลือกสำหรับตั้งชื่อโครงการสั้นๆ
5. จัดทำระเบียบวาระการประชุมและกำหนดกรอบเวลาของการประชุม PSC ครั้งที่ 2
6. เผยแพร่ข้อมูลและความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
(*กรุณาดูวาระการประชุมครั้งที่ 1 ในภาคผนวก 1*)

ผู้เข้าร่วมประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม โครงการครั้งที่ 1 ทั้งสิ้น 34 ท่าน รวมทั้งตัวแทนของภาครัฐ นายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม และผู้แทนจากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขบข่ายงานซึ่งจะทุ่มเททำงานจนกระทั่งโครงการมีความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
(*กรุณาดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในภาคผนวก 2*)

สาระสำคัญของรายงานการประชุมและประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สำคัญ

คำกล่าวต้อนรับ: ม.ล.ปทุมทริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางลุยซา ราเกย์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุม โดยม.ล.ปทุมทริก สมิติได้เน้นถึงความเข้มแข็งในการเป็นพันธมิตรเพื่อผลักดันให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีในกลุ่มประมงไทยและอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่วนนางลุยซา ราเกย์ ได้ย้ำว่าโครงการนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐบาลไทย ในการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กและรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในการประมงไทยและภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล

หลังจากพิธีกล่าวเปิดงาน นางลุยซา ราเกย์ ได้เชิญนายเมาริซิโอ บุษซี่ ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว เพื่อนำเสนอวาระการประชุมและภาพรวมที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาพรวมของโครงการ: นายเมาริซิโอ บุษซี่ ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ได้ตระหนักถึงความร่วมมืออันยาวนานและแข็งแกร่งระหว่าง ILO กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกล่าวว่าจุดเริ่มต้นของโครงการ TRIANGLE และ IPEC ล้วนเกิดขึ้นจากการเข้าแทรกแซงการประมงและภาคอาหารทะเลตามความจำเป็น นายบุษซี่ได้แสดงให้เห็นว่ามาตรการจำนวนหนึ่งที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานี้โดยรัฐบาลไทย และ ILO ได้หยิบยกปัญหารูปแบบการทำงานที่ไม่

เป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งในและนอกภูมิภาคนี้ โครงการใหม่นี้จะมุ่งไปที่ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน แรงงานย้ายถิ่น การตรวจสอบแรงงาน ความปลอดภัยและสุขภาพ และการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคนงานและนายจ้าง ได้มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์หรือเสาหลักสี่ประการไว้ดังต่อไปนี้ 1) กฎหมายและนโยบาย 2) การตรวจสอบแรงงานและการบังคับใช้ 3) ความสมัครใจร่วมมือจากภายในอุตสาหกรรม และ 4) บริการให้ความสนับสนุนและการเพิ่มอำนาจให้คนงานโดยผ่านคนงานและองค์กรประชาสังคม

คณะกรรมการกำกับติดตามและคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force): ม.ล.ปทุมทริก สมิตี ได้นำเสนอภาพรวมของคณะกรรมการกำกับติดตามดังที่กล่าวถึงไว้ใน TOR (ภาคผนวก 3) และเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ PSC ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้เสนอให้เชิญ MSDHS มาเข้าร่วมด้วยเพราะทำงานเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งเชิญ MECC ด้วยเนื่องจาก CCCIF เป็นหน่วยงานชั่วคราวในขณะที่ MECC เป็นโครงสร้างที่กำหนดถาวรไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า NGO องค์กรไหนบ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งควรจะเชิญมาเข้าร่วมใน PSC ด้วย ทั้งนี้นางสาวสิมริน สิงห์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านแรงงานเด็กของ ILO ได้นำเสนอหัวข้อโดยย่อของข้อเสนอในการจัดตั้งโครงสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) เพื่อช่วยให้ข้อมูลด้านเทคนิค และประสานงานกิจกรรมระหว่างดำเนินโครงการ และมีการจัดการประชุมเป็นประจำซึ่งบ่อยกว่าการประชุมของ PSC จากนั้นในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) องค์ประกอบ และโครงสร้างการกำกับดูแลภายใน

ระหว่างการอภิปรายได้มีการหยิบยกประเด็นที่ว่า GLP และการตรวจสอบตลอดจนการวางแผนกิจกรรมที่เสนอในคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) นั้นควรจะประสานงานผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือว่าจัดทำโดยกลไกที่มีอยู่เดิม เป็นที่กังวลว่าการถ่ายทอดงานจากกระบวนการ GLP ที่มีอยู่ไปยังกลไกใหม่นั้นอาจจะเป็นเรื่องยากและต้องมีการขอการสนับสนุนจาก ILO ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาธิการด้วย

การดำเนินการและการติดตามผล

- มีการรับรอง TOR ของ PSC
- ฝ่ายเลขาธิการจะสรุปสาระสำคัญให้แก่สมาคมอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (MECC)

และให้การสนับสนุนเพื่อกำหนดและเชิญตัวแทนจาก PSC และคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) ชุดหน้า

- กลุ่มแรงงานย้ายถิ่น (MWG) จะแต่งตั้งผู้แทนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม และแจ้งให้ ILO ทราบในฐานะที่เป็นเลขานุการ
- กรรมาธิการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ควรจะเข้าร่วมใน PSC ด้วย (ซึ่งไม่ใช่ คณะกรรมการ PSC ของกระทรวงการต่างประเทศ) สำหรับกรมนอื่นๆของกระทรวงการต่างประเทศ สามารถเป็นสมาชิกของคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force)
- PSC จะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- จะมีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) สองชุด 1) เพื่องานกฎหมายและสถานะแวดล้อมเรื่องกฎระเบียบและการจัดตั้งองค์กรของคนงานและบริการสนับสนุน และ 2) การตรวจสอบแรงงานและการบังคับใช้ และ แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (GLP) รวมทั้งการเสวนาเรื่อง การจัดการคนงาน
- คณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) จะมีประธานร่วมจากรัฐบาลและผู้แทนหนึ่งคนจาก สหภาพแรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรม
- สมาชิกของคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นประธานจะต้องรายงานต่อ ILO ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 พฤษภาคม
- คณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) จะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆไตรมาส
- จำนวนของสมาชิกต้องอยู่ในขอบข่ายที่จัดการดูแลได้ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทน

ภาพรวมของแผนการดำเนินงาน-ในช่วงเริ่มต้น นายแม็กซ์ ทุนอน เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสของ ILO / ผู้ประสานงานของโครงการ TRIANGLE II ได้เสนอแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการในระยะเริ่มต้น จากเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2559 (ภาคผนวก 4) ม.ล.บุญทริกได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อมูลจาก PSC นอกจากนี้ทาง ILO จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดการวิจัยเสริมให้แก่โครงการของ EU และการวิจัยสำรวจเรื่องแรงงานเด็กของชาติ ในที่ประชุมได้มีการเสนอแนะว่าระเบียบวิธีวิจัยและ TOR ควรจะ รวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานผ่านทางโครงสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) และ ILO ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานโดยใช้งานวิจัยและการศึกษาในครั้งที่ผ่านๆมาเป็นฐานดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายถึงความจำเป็นที่จะต้องประสานงานเรื่อง GLP เนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง สมาคมอุตสาหกรรมและสหภาพแรงงานมีการทำงานและกิจกรรมที่แตกต่าง กันในเรื่อง GLP ซึ่งกรมประมง ได้กล่าวว่าพวกเขาสามารถสนับสนุน GLP ได้แต่ไม่สามารถเป็นผู้นำในการคิดริเริ่มอีกต่อไป

การดำเนินการและการติดตามผล

- PSC รับรองแผนการดำเนินงานระยะแรกเริ่ม
- คณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) จะเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเรื่องสำคัญบางเรื่องเช่น TOR และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานวิจัยที่เสนอมา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลงาน (M&E Framework) ตามมาตรฐานสากลในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
- ILO จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สหภาพแรงงานและภาคประชาสังคมเรื่องการดำเนินงานในขั้นต่อไปภายใต้ GLP และจะนำเสนอยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) ครั้งแรก

การกำหนดสถานที่ทำงานภาคสนาม : นายแม็กซ์ ทุนอน เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสของ ILO / ผู้ประสานงานของโครงการ TRIANGLE II ได้นำเสนอหลักการในการคัดเลือกและบ่งชี้สถานที่ปฏิบัติงานโดยร่วมหารือกับกรรมการของ PSC เพื่อเตรียมการจัดประชุมรวมทั้งจังหวัดต่างๆที่ได้ปฏิบัติตามหลักการนี้ นายทุนอนกล่าวว่าโครงการนี้จะครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งของประเทศไทย 22 จังหวัดตามองค์ประกอบที่ 1 (นโยบายและหลักกฎหมาย) และ องค์ประกอบที่ 2 (การตรวจสอบและการบังคับใช้) โดยมุ่งเน้นที่องค์ประกอบที่ 3 (การปฏิบัติด้วยความสมัครใจ) และองค์ประกอบที่ 4 (การให้ความสนับสนุนต่อคนงาน) ซึ่งจะนำไปปฏิบัติใน 5 ถึง 7 จังหวัด มีผู้แสดงความกังวลในเรื่องที่ว่ามีการประมาณการณ์ว่าเรือที่ประกอบการเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมี 40,000 ลำ แต่เรือที่จดทะเบียนกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ในฐานะข้อมูลมีเพียง 10,000 ลำ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 30 ตัน นอกเหนือจากนั้นยังมีการประมาณการณ์ว่ายังมีเรือประมงพื้นบ้านอีก 77,000 ลำ (ซึ่งถือว่าเป็นเรือที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 30 ตัน ตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่) ซึ่งหมายถึงว่ามีการใช้อุปกรณ์และวิธีการในการจับปลาที่แตกต่างกัน โดยมีข้อมูลในการจดทะเบียนไม่ถึง 2,000 ลำ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าในการคัดเลือกพื้นที่ภาคสนามควรยึดถือฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลัก โดยต้องคำนึงว่ามีเรือประมงดังกล่าวข้างต้นมีความแตกต่างกัน

หลักการในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและข้อมูลนำเข้าของ PSC

- อุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะและความหลากหลาย
- กรณีการละเมิดกฎหมาย
- ศักยภาพและการประสานงานของหน่วยงานท้องถิ่น
- การมีและการไม่มีสหภาพแรงงานและหุ้นส่วน CSO
- ความหลากหลายด้านเชื้อชาติ

มีการกำหนดสถานที่โดยพิจารณาจากความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของชายฝั่งทะเลไทยตามแนวปฏิบัติของราชนาวิไทยดังต่อไปนี้

ภาคกลาง/อีสเทิร์นซีบอร์ด: ตราด ระยอง และ/หรือ สมุทรสาคร

ภาคใต้/อ่าวไทย: สงขลา นครศรีธรรมราช และ/หรือสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้/ทะเลอันดามัน: ภูเก็ต ระนอง และ/หรือ ตรัง

ประธานร่วมเสนอว่าควรนำเรื่องจำนวนคนงานย้ายถิ่นที่ขึ้นทะเบียนไว้ในแต่ละจังหวัดมาร่วมพิจารณาด้วย

การดำเนินการและการติดตามผล

- ILO ต้องจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และเสนอพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักการในการคัดเลือกดังกล่าวมากขึ้น และส่งให้คณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) พิจารณาแล้วส่งให้ PSC

การสร้างแบรนด์และทำให้โครงการเป็นที่รู้จัก: นายเมาริชิ โอ บุษซี่ ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและแผนการทำให้โครงการเป็นที่รู้จัก สำหรับกิจกรรมสื่อสารภายนอกซึ่งจะต้องอาศัยการปฏิบัติในช่วงที่เป็นจุดสำคัญของโครงการ หลักจากมีการอภิปรายความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในที่สุดที่ประชุมเห็นชอบใช้ชื่อเรียกทั่วไปของโครงการนี้ว่า “Ship to Shore Rights Project” ซึ่งเป็นชื่อที่เสนอโดยสมาชิกทำหนึ่งของ PSC นายบุษซี่ได้กล่าวว่า ILO กำลังจัดวางแผนกิจกรรมสำหรับวันต่อต้านแรงงานเด็กสากล และจัดงานกิจกรรมร่วมกับผู้ซื้อในช่วง ThaiFEX ซึ่ง ILO ได้กระตุ้นให้ตระหนักถึงแรงงานเด็กและรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้บางโครงการกำลังอยู่ในระยะดำเนินการและวางแผน

การดำเนินการและการติดตามผล

- ได้มีการรับรองชื่อโครงการ “Ship to Shore Rights Project”
- ILO ได้สรุปยุทธศาสตร์การสื่อสารและทำให้โครงการเป็นที่รู้จักรวมทั้งการสร้างแบรนด์เพื่อที่จะนำเสนอรายงานต่อ PSC ครั้งหน้า

การประชุม PSC ครั้งที่ 2: ม.ล. ปุณทริก เสนอให้มีการประชุม PSC ครั้งต่อไปในเดือนกันยายน หลังจากมีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) และมีการประชุมรอบแรกแล้ว มีการสนับสนุนให้กรรมการ PSC กำหนดว่าใครควรเป็นผู้แทนของสถาบันในคณะทำงานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน (Task Force) รวมทั้งให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งประธานร่วม ทั้งนี้ ILO จะต้องจัดส่งแผนการดำเนินงานและวาระประชุมก่อนหน้าที่จะมีการประชุม PSC ครั้งต่อไป

การดำเนินการและการติดตามผล

- กรรมการ PSC ต้องนำเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานร่วมสำหรับกรรมการเฉพาะกิจต่อ ILO ภายใน 7 วันทำการหลังการจัดตั้งคณะกรรมการ PSC แล้ว (19 พฤษภาคม 2559)
- คณะกรรมการ PSC จะต้องจัดการประชุมก่อนหน้าการประชุม PSC ครั้งต่อไป
- ในการประชุม PSC ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน (12 กันยายน 2559)

คำกล่าวปิดการประชุม:นางลุยซา ราเกย์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญและการปฏิบัติการในสมัยแรกของ PSC นายเมาริซิโอ บุษซี่ ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ได้สรุปถึงกลไกในการจัดการและประสานงานของ PSC พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตว่า บางกิจกรรมซึ่งกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้อาจจำเป็นต้องมีกลไกในการมอบอำนาจให้แก่ประธานร่วม เพื่อนำเรื่องสำคัญบางเรื่อง ไปสู่การปฏิบัติตามความจำเป็น โดยไม่ต้องให้มีการรอ PSC ครั้งต่อไป กลไกดังกล่าวนี้ได้นำไปกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการปฏิบัติงานของ PSC ชุดต่อไป โดยมีการแจ้งความคืบหน้าของงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว นายบุษซี่ให้ข้อสังเกตด้วยว่ากิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนารอบแนวปฏิบัติในเรื่องการติดตามและการประเมินผล ต้องนำไปสู่การปฏิบัติโดยทันที ซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานจากทีมงานของ ILO ภายในสองสามเดือนข้างหน้าและให้ข้อมูลสรุปแก่ PSC ในการประชุมครั้งต่อไป

การดำเนินการและการติดตามผล

- ILO เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมและเอกสารเพื่อการอภิปรายแก่คณะกรรมการ PSC ทุกคน

รายชื่อภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 วาระการประชุม
- ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามครั้งที่ 1
- ภาคผนวก 3 ข้ออ้างอิง (TOR) ของคณะกรรมการกำกับติดตาม
- ภาคผนวก 4 แผนการดำเนินงานระยะเริ่มต้นของปี 2559
- ภาคผนวก 5 บทสรุปโครงการโดยย่อและกรอบเวลา
- ภาคผนวก 6 เอกสารนำเสนอรายงานที่ใช้ในการประชุม PSC ครั้งที่ 1